

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อโครงการ		เจ้าของโครงการ
1	โครงการต้นแบบการสร้างปัจจัยการผลิตพืชผลในระบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร	รศ.ดร.อานัฐ ตันโช
2	โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร	ผศ.ฉันทนา วิชรรัตน์
3	โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์	ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิตส์นวิจิตร
4	โครงการผลิตอาหารสัตว์และปุ๋ยสัตว์อินทรีย์ (Organic feed production)	ดร.มงคล ะไชย
5	โครงการโรงงานอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ	รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
6	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสเปร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรมะนัง	นายปรีชา รัตน์ง
7	โครงการตลาดสดสินค้าเกษตรอินทรีย์แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่	ดร.ปิยะวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
8	โครงการนำร่องการผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์	ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
9	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (ระยะที่ 2)	รศ.คณุต เฟื่องอัน นางสาวนงคราญ มหาวัง
10	โครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการต้นแบบเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในระบบเกษตรอินทรีย์	ดร.สมภาพร แสงยศ
11	โครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน	นายณฤพล อัฐวงศ์
12	โครงการการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ โดยระบบอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้ของวิสาหกิจชุมชน	รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย
13	โครงการผลิตข้าวและพืชไร่อินทรีย์แบบครบวงจร	ดร.ธิดารัตน์ ศิริบุรณ์
14	โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าว และระบบปลูกข้าวอินทรีย์ต้นแบบ	ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง
15	โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์	ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทสาร
16	โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)	ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม
17	โครงการ Organic Farm มุ่งสู่ Organic Land	นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
18	โครงการจัดทำนิทรรศการถาวร : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์	รศ.ดร.ขงยุทธ ชำมลี
19	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์	นายสรเดช จันทรเทียง
20	โครงการบูรณาการระบบการผลิตจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำหัตถกรรมมะม่วง 3 ยุค สมโภชนครเวียงพิงค์ 720 ปี	นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
21	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบและดอกกาแฟอินทรีย์	ผศ.ดร.สุจิตรา รตนมโน
22	โครงการการเลี้ยงและสร้าง brand ปลาอุกผสมบึงกษยามแม่โจ้มุ่งสู่อินทรีย์เพื่อชุมชน	ดร.นิสร่า กิจเจริญ
23	โครงการฐานเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม
24	โครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ำ) บนพื้นที่ 907 ไร่	นายสรเดช จันทรเทียง

ชื่อโครงการ		เจ้าของโครงการ
25	โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)	ผศ.ดร.สุรัตน์ นั๊กหล่อ